

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

นำเสนอเมื่อ : 3 ม.ค. 2568

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดนโยบาย
ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่
6 สอบในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 (เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) และ สอบในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์
2568 (ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค) เนื่องจากวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ประกาศเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 47 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้อง
เลื่อนวันสอบเฉพาะสนามสอบในส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
จะไม่กระทบกับมาตรฐานทางการศึกษาแห่งชาติ
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ
ังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าวด้วยโดยมีรายละเอียดตาม OR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมเป็นสนามสอบทราบ
และพิจารณาให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการจัดการทดสอบ O-NET ในครั้งนี้
ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดการทดสอบโดยไม่นับเป็นวันลา

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔ /ว๑๓๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) และสอบในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค) เนื่องจากวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔๗ จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันสอบเฉพาะสนามสอบในส่วนภูมิภาค ทั้ง ๗๖ จังหวัด ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะไม่กระทบกับมาตรฐานทางการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าวด้วย โดยมีรายละเอียดตาม QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมเป็นสนามสอบทราบ และพิจารณาให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการจัดการทดสอบ O-NET ในครั้งนี้ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดการทดสอบ โดยไม่นับเป็นวันลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา
กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๓



QR Code รายละเอียด
การเลื่อนสอบ O-NET
ในส่วนภูมิภาค

“เรียนดี มีความสุข”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน